

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ยืมเงินรายได้
สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. อนุมัติให้ยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการลิขสิทธิ์หลักสูตร HTMi Switzerland ในหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยว KMITL - HTMi กรุงเทพมหานคร

๒. อนุมัติแผนประมาณการขดใช้คืนเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยขอขดใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๐๖)/๔๐๑
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการขออนุมัติ
ยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่งคณะศิลปศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ ยืมเงินรายได้สะสมฯ ของสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ และให้คณะศิลปศาสตร์ ทบทวน
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน ซึ่งการก่อตั้งคณะฯ
มีเป้าหมายสนับสนุนในเรื่องภาษาให้กับนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ (Priority)
ภารกิจที่ต้องดำเนินการในฐานะหน่วยงานจัดตั้งใหม่ ที่ต้องวางรากฐานของคณะฯ หากเห็นว่าการจัดตั้ง
ศูนย์การท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้อง
กับภารกิจของคณะศิลปศาสตร์และยุทธศาสตร์สถาบัน ให้คณะฯ จัดทำข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้
(Feasibility) ของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุมัติยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของ

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ การท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการการเงิน และสินทรัพย์พิจารณาก่อน

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีหนังสือ ที่ ศบ ๐๕๒๔.๒๙ / ๐๙๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการสภาพสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทบทวนวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน และจัดทำข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ แล้ว นั้น และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นานาชาติอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยใช้หลักสูตรของ HTMi Switzerland มาเป็นหลักสูตรนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่เมื่อดำเนินการ พบว่า สถานที่ของศูนย์นวัตกรรมฯ จังหวัดกระบี่ ยังไม่มีความพร้อม อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนและภาพลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว โดยจัดการเรียนการสอน ที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นขออนุมัติยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการลิขสิทธิ์ HTMi Switzerland เพื่อรับรองหลักสูตรนานาชาติ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ (ด้านการเงิน) ของหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติยืมเงิน รายได้สะสมฯ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอดังกล่าว มีความ ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) แบบฟอร์มการตรวจสอบการขอใช้เงินรายได้สะสมฯ กับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการ งบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) แบบรับรองการขออนุมัติใช้เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ งปม.๓๐๓/๑)

๓) แผนประมาณการชดใช้เงินรายได้สะสมฯ ตามข้อ ๕๓ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการ งบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

๔) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕) คุณลักษณะรายการครุภัณฑ์

๖) ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ หลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมและ การท่องเที่ยว KMITL – HTMi กรุงเทพมหานคร

การพิจารณากลับกรอง

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ และสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ และสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ และสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ ต่อไป โดยให้คณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา กับมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม และปรับแผนประมาณการชดใช้คืนเงินยืมเงินรายได้สะสม ของสำนักงานอธิการบดี จากระยะเวลา ๑๐ ปี เป็น ๕ ปี เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์หลักสูตรครอบคลุมระยะเวลา ๖ ปี และจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (ด้านการเงิน) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) เพียง ๑ ปี

๒. ที่ประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ ต่อไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยากริชย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หลักสูตร HTMi Switzerland เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว KMITL – HTMi โดยได้บันทึกความร่วมมือระหว่าง สจล. กับ HTMi (Hotel and Tourism Management Institute Switzerland) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี ๖ เดือน ศึกษาที่ประเทศไทย ๒ ปี ไปศึกษาที่สหพันธรัฐสวิส ๑ ปี และฝึกอบรม ๖ เดือน ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านอื่น ๆ ก่อนที่จะไปเปิดการเรียนการสอน ณ จังหวัดกระบี่ต่อไป

ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์

๑. ให้คณะศิลปศาสตร์ ประสานความร่วมมือกับ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยจุดที่ควรที่จะพัฒนา คือ ช่วงอำเภอบางสะพาน ถึง จังหวัดชุมพร

๒. นายศิระ แสงมณี กรรมการสภาพัฒนาการเงินและสินทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รับจะช่วยประสานกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อบูรณาการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และช่วยประสานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจโรงแรมและที่พัก เพื่อเตรียมการรองรับนักศึกษา และให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ยืมเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
รายการลิขสิทธิ์หลักสูตร HTMi Switzerland เป็นหลักสูตรนานาชาติ
ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว KMITL – HTMi กรุงเทพมหานคร
๒. อนุมัติแผนประมาณการขอใช้คืนเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ของ
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา
๕ ปี โดยขอขอใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.ให้นำข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาสถาบัน ไปพิจารณา
ดำเนินการ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป



สภาสถาบัน